

โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน สถานที่จัดงานประเทศไทยประจำปี 2561 โดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ



เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยหรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ประจำปี 2561 จากฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โดยห้องประชุมต้นจาง ปาการ์ 1 และ 2 ห้องประชุมสุรวงศ์ 1 และ 2 ทั้ง 4 ห้อง ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม ซึ่งแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานสถานที่จัดงานเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความพร้อมที่จะรองรับการจัดประชุมและนิทรรศการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[ในภาพ] คุณแพทริค อีเกอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยหรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) จากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องภิรัช ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

อนึ่ง การจัดการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยหรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานที่จัดงานภายในประเทศไทย ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและเพื่อรองรับกับการแข่งขันทางการตลาดและธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการที่ได้รับความนิยมจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

“พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ห้องประชุมทั้ง 4 ห้องของโรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย อันหมายถึงโรงแรมของเราได้รับการยอมรับ มีมาตรฐานสากล มีทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพรวมถึงต่อยอดการเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานในประเทศไทยที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งกับลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ” คุณวีรนาท ศิลานนท์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ กล่าว

โรงแรมอัมรา กรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท มีห้องพักที่ตกแต่งอย่างมีรสนิยมทั้งหมด 250 ห้องออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ประกอบไปด้วยห้องพักหลายประเภท ทั้งแบบคabanาน้ำบนชั้น 9 ห้องดีลักซ์ ห้องเอ็กเซคิวทีฟ ห้องคลับ โดยห้องพักแต่ละห้องตกแต่งด้วยงานศิลปะของศิลปินไทยที่มีพรสวรรค์และเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยในโทนสีธรรมชาติพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและมีห้องน้ำที่หรูหราพร้อมฝักบัวน้ำฝน และสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำสำหรับการอาบน้ำ

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการคลับเลาจน์ได้บนชั้น 20 เพื่อความเป็นส่วนตัวและบริการเหนือระดับเมื่อเข้าพัก หรือเลือกอิมเมอร์จจากเมนูดั้งเดิมจากสิงคโปร์ ไทยและอาหารนานาชาติจากห้องอาหารเอเลเมนท์ ห้องอาหารที่ให้บริการตลอดทั้งวันขนาด 145 ที่นั่งที่มีที่นั่งทั้งด้านในและด้านนอกแบบอัลเฟรสโก

นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์กรุงเทพฯ ที่สวยงามที่อาคารชาปาร์ (หมายถึง ท้องฟ้า ในภาษาสันสกฤต) ที่ตั้งอยู่บนชั้น 26 ซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้าของโรงแรมฯ อีกด้วย นอกจากนี้ภายใต้แนวคิดใหม่ที่ลงตัว โรงแรมยังมี Sky Gym และ Sky Pool รวมถึงห้องประชุมทุกห้องที่มีกระจกเพื่อให้คุณได้รับแสงธรรมชาติพร้อมชมทัศนียภาพของเมืองที่งดงาม

ด้วยที่ตั้งที่โดดเด่น โรงแรมอัมรา กรุงเทพมหานคร ยังเหมาะสำหรับการจัดประชุม สัมมนา งานแต่งงานและจัดเลี้ยงต่าง ๆ ประกอบด้วยห้องสัมมนา 4 ห้องและศูนย์บริการธุรกิจ บนชั้น 8 ห้องประชุมทุกห้องให้ความรู้สึกโปร่งสบาย ไม่อึดอัดด้วยหน้าต่างกระจกบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติ มีเพดานสูงเป็นต้น

ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ <https://bangkok.amarahotels.com/> โทร 02 021 8888 ต่อ 5110 หรืออีเมล events.bangkok@amarahotels.com เพื่อจองแพ็คเกจประชุมสัมมนาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม